



เพราะถือเป็นเครดิตดีจากการที่เคยผ่อนชำระหนี้ที่ผ่านมา  
ทำให้ประวัติเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองครับ  
หากใครยังมีประวัติที่ใสสะอาดอยู่ ลองสร้างเครดิตให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะไม่ว่าเพื่อน ๆ  
จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดีหรือธนาคารไหนที่สนใจ  
การมีเครดิตที่ดีติดตัวสามารถช่วยให้การขอสินเชื่อผ่านไปได้ดีเลยทีเดียวครับ

## เทคนิคสร้างเครดิตทางการเงิน ตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อน



สินเชื่อส่วนบุคคลมีด้วยกันถึง 4 ประเภทได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักประกัน  
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยคงที่ และสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
ซึ่งไม่ว่าจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทไหนก็ควรมีเครดิตทางการเงินที่ดีเพราะผมเชื่อว่าการอนุมัติวงเงินสินเชื่อคือ  
สิ่งที่เพื่อน ๆ ทุกคนต้องการให้เกิดขึ้น  
ฉะนั้นมาลองดูลิสต์เทคนิคการสร้างเครดิตทางการเงินที่ตอบโจทย์กับตัวเองดูครับ

### 1. การประกอบอาชีพที่มั่นคงส่งผลต่อการกู้เงิน

การประกอบอาชีพที่มั่นคงก็นับว่าเป็นการสร้างเครดิตที่ดีไปในตัว  
เนื่องจากว่ามีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของแหล่งรายได้นี้ได้  
และยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าสามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนดเงื่อนไข

### 2. การชำระหนี้ที่ตรงเวลาช่วยให้การขอสินเชื่อง่ายขึ้น

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังผ่อนสินค้าแบบรายเดือน  
การจะสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเองได้คือการผ่อนชำระตรงตามเวลาที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้  
เพราะถ้าหากผ่อนชำระไม่ตรงตามกำหนด หรือเลือกที่จะผลัดการผ่อนชำระ  
ถือเป็นการสร้างเครดิตที่ไม่ดีให้กับตัวเอง ส่งผลต่อการขอสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตได้

### 3. เลือกฝากประจำหรือลงทุนช่วยส่งเสริมการกู้เงินในอนาคต

เพราะการฝากเงินประจำถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร ที่มีทั้งหลักฐานทางรายได้และแสดงถึงความมั่นคง รวมถึงการลงทุนก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถบริหารความเสี่ยงทางการเงินได้ดี ทั้งหมดนี้ถือเป็นเครดิตดีที่ทางธนาคารสามารถใช้ในการประเมินเพื่อขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกัน

### 4. หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นกู้ธนาคารได้ง่ายขึ้น

การก่อหนี้จำพวกสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หรือสินค้าที่เกินกำลังซื้อ ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะหากเกิดปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ จะส่งผลต่อการเกิดเครดิตไม่ดีในทันที เพราะฉะนั้นก่อนการก่อหนี้สินควรตรวจสอบถึงความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

## การรีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร?

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลได้ด้วยนะ จริงอยู่ที่ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่การรีไฟแนนซ์คือตัวแปรสำคัญที่สามารถช่วยลดดอกเบี้ยได้เป็นเท่าตัว ทำให้การผ่อนชำระเขาเงินต้นมากขึ้น ผ่อนชำระหนี้ได้หมดเร็วขึ้น และยังประหยัดเงินจากการผ่อนชำระดอกเบี้ยได้เป็นเท่าตัวเลยทีเดียว

## สินเชื่อส่วนบุคคล ตัวช่วยของคนอยากมีเงินก้อนโต

สินเชื่อส่วนบุคคลถือเป็นการกู้เงินที่ตอบโจทย์และได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะความเข้าง่าย สะดวกสบายในการผ่อนชำระ ลดดอกเบี้ยด้วยการรีไฟแนนซ์ได้ และในบางกรณีการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่เช็คภาระหนี้ได้เช่นกัน แต่ควรมีเครดิตที่ดีติดตัวมาด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มโอกาสอนุมัติวงเงินได้มากขึ้นนั่นเอง

ถ้าหากเพื่อน ๆ พร้อมสำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกธนาคารไหนดี ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Refinn.com ที่รวบรวมโปรโมชันดี ๆ จากทุกธนาคารไว้ให้เพื่อน ๆ ได้เลือกโปรโมชันดอกเบี้ยที่ดีที่สุดในเวลาไม่กี่นาที รับรองทั้งความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

